

## Ly ḍ̄ t̄ i M̄ : tr̄ gī m, già tăng

T&#225;c Gi&#7843;: Lan Ph̄̄ng - VOA  
Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 08:58

---

Ly d̄̄ là m̄ t s̄ kī n không có gì l̄ trong xã h̄ i M̄ , và cũng không ph̄ i là hī m trong nh̄ ng xã h̄ i đông ph̄̄ng ngày nay.

Tuy nhiên, gī a lúc con s̄ nh̄ ng v̄ ly d̄̄ t̄ i Hoa K̄ nói chung, và trong gī i tr̄ nói riêng, đang h̄ gī m, t̄ l̄ này đang có khuynh h̄̄ng tăng cao trong s̄ nh̄ ng nḡ̄ i thū c th̄ h̄ ra đ̄ i trong đ̄ t sinh s̄ n m̄ nh sau Th̄ chī n th̄ hai, nḡ̄ i M̄ gī i là baby boomers.

Câu Chuȳ n N̄̄ c M̄ tū n này s̄ đ̄ c̄ p đ̄ n nh̄ ng nguyên nhân đ̄ a đ̄ n ly d̄̄ và t̄ i sao t̄ l̄ ly d̄̄ l̄ i lên cao trong th̄ h̄ baby boomers, qua bài ph̄̄ng v̄ n bác s̄ tâm trí Michael Gomez, hī n đang hành ngh̄ t̄ i Huntsville, bang Alabama và m̄ t s̄ tài lī u trích đ̄ n t̄ báo chí t̄ i Hoa K̄.



Hình: photos.com Chia s̄

Khi cô dâu chú rể làm lễ cưới bàn thờ gia tiên họ trao đổi lễ nghi n&#223;c mắt để có nhau trước mặt vợ linh m&#223;c hay m&#223;c s&#223; trong nhà thờ, tất cả đều mang mặt hy vọng là họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Thế nhưng đời sống hiện đại và công nghệ hiện nay, thực tế đã không diễn ra như họ mong đợi. Bác sĩ Michael Gomez, chuyên gia tâm lý và bệnh tâm thần, cho biết về tình hình ly dị, nói chung, tại Hoa Kỳ:

"Thực tế cho biết con số ly dị đã giảm trong 4 năm qua. Vào thời điểm hiện nay, người ta ước tính khoảng 1/3 các cặp vợ chồng sống ly dị trong vòng 20 năm đầu của hôn nhân."

Theo những hiểu biết thông thường thì nguyên nhân chính thường đưa đến ly dị là thiếu thốn hay tranh cãi về tiền bạc; nhi&#223;c móc, chi&#223; m&#223;ng, hoặc đánh đập, hành hạ thể chất người phối ngẫu; và kẻ đ&#223;n là ngoại tình. Đây là những nguyên nhân xảy ra cho rất nhiều vợ ly dị thu&#223;c tất cả mọi tầng lớp xã hội, như báo chí mới đây đưa tin ào ạt về vợ ly thân giữa cựu thủ tướng bang California, ông Schwarzenegger và vợ ông, bà Maria Shriver, do ông đã có con riêng với một người giúp việc nhà từ hơn một chục năm nay.

Nhưng năm đầu của hôn nhân là quãng thời gian nhiều thử thách nhất, theo những gì mà mọi người vẫn nghĩ từ trước đến nay và nếu như hôn nhân tồn tại được sau những năm đầu thử thách thì có thể nó sẽ bền vững. Bác sĩ Gomez cho biết:

"Theo những gì mà tôi đã đưa ra thì đúng, 7 năm đầu tiên của hôn nhân là những năm khó khăn nhất vì những lý do như thiếu thốn tiền bạc hay khác biệt ý kiến trong cách nuôi dạy con cái."

Nhưng giờ đây một số cặp vợ chồng đã chung sống một cách hạnh phúc năm rồi đưa nhau ra tòa ly dị, và tình hình này đang trên đà gia tăng ở nước Mỹ.

Người ta đã đưa ra nhiều lý do để giải thích hiện tượng này. Theo bác sĩ Gomez, hiện chúng ta có những lý do nào được coi là hoàn toàn vô nghĩa, cả những thói quen thích, những có ý kiến cho rằng có thể họ là baby boomers, lớn lên trong thập niên 1960, họ được nuôi dạy với ý niệm cho rằng họ sẽ tạo ra một thế hệ hạnh phúc và theo đuổi con đường mà họ vạch ra cho chính họ

## Ly do tại sao: trẻ già, già tăng

T&#225;c Gi&#7843;: Lan Ph&#225;ng - VOA  
Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 08:58

---

trên cõi đời này là một trong những nguyên nhân của lý do khi họ không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân nữa.

Họ hút các baby boomers, nay đã học tập nghề họ, và phần thu nhập thấp này, nói chung, có học thức và đức độ. Họ có thể kết thúc một cuộc hôn nhân mà dù đã chung sống với người phi người đến 20, 30 hay 40 năm.

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Người Hoa Kỳ AARP, có đến 66% những người ly dị trong giai đoạn tuổi là do người vợ đã ngừng đời. Bác sĩ Gomez giải thích:

"Nhất là phần, có thể họ thấy sự cảm thấy là đã âm thầm chờ đợi quá nhiều để hy sinh cho con cái, và cái thời kỳ chuyển tiếp cho một cuộc ly dị đáng ngạc nhiên là sau khi đàn con họ đã rời khỏi nhà vào đời học xa hay đã thành gia đình, dần ra riêng. Khi đó họ phải đi một vài sự trống vắng và họ nhận ra rằng họ và người phi người chung có gì chung, nói chuyện với nhau cũng không được, họ rất chán nản, và theo một nghĩa nào đó họ nhận là đã phải chờ đợi quá lâu chờ vì muốn cho con cái có một gia đình với đầy đủ cha mẹ."

Nhìn xét về chi phí học tập lý do tại sao của Mẹ, bác sĩ Gomez tiên liệu là tỷ lệ ly dị sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn và tăng trong giai đoạn cao niên. Ông nói:

"Tôi tiên liệu là tỷ lệ ly dị sẽ gia tăng theo thời gian. Lý do mà tôi tin như vậy là vì theo thống kê, hiện nay họ hút một người phi người chờ đợi lâu hơn rồi mới lập gia đình."

Thậm chí baby boomers học sự đã lập gia đình sớm, và qua khỏi tuổi đôi mươi, rồi có con ngay. Giờ đây đáng ngạc nhiên người dân Mỹ chờ đợi trung bình thêm 4 hay 5 năm nữa, và họ vẫn hạnh phúc không đưa ra những quyết định sớm khi họ phải học tiếp vào sau này trong đời. Đó là lý do đáng giải thích tại sao tỷ lệ ly dị trong thời kỳ trẻ họ nhận là những người phi người chờ đợi tiếp tục nghiên cứu trung học.

Theo tin trên trang web của cơ quan truyền thông CNN, một phức tạp của án Xã Hội và Thành phố Dân Sự của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew công bố trong năm ngoái cho thấy những cặp vợ chồng có trình độ đời học dấn chán người phi người họ nhận là những người phi người chờ đợi tiếp tục nghiên cứu trung học.

## Ly ḍ ṭ i Ṃ : tṛ gị m, già ṭ ̣ng

T&#225;c Gi&#7843;: Lan Pḥ ̣ng - VOA

Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 08:58

---

Cũng theo pḥc tṛnh này nḥng ng̣ ̣ i ḷp gia đ̣nh ṣm có ṭ ḷ ly ḍ cao ḥn. Và cũng khá ḷ ḷng, ḅn pḥc tṛnh ghi nḥn ṛng nḥng cục hôn nhân địn ra trong tḥp nịn 1950 lâu ḅn ḥn là trong nḥng tḥp nịn 1960, 1970 và 1980.

Trong ṣ nḥng c̣p ṇ i tịng chung ṣng ṿi nhau ṃt tḥi gian dài đã ly thân gây ng̣c nhiên cho ḍ lụn pḥ i ḳ đ̣n c̣p Arnold Schwarzenegger (c̣u tḥng đ̣c bang California)-Maria Shriver đã chung ṣng 25 năm. C̣p Al Gore (c̣u phó ṭng tḥng Ṃ)-Tipper Gore, chung ṣng đ̣c 40 năm.